

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ผู้มาประชุม

๑. นายโรจนินทร์	หิรัญโชคอนันต์	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
๒. นางสาวเมษา	อัครภูวดล	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ
๓. นายภูมิพัฒน์	เพชรธเกียรติ์	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ
๔. นายสิทธิกร	สุนทรรักษ์	ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
๕. นางสาวทักษิณา	ทับครบุรี	ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๖. นางสาวจินตนา	เทพสุวรรณ	ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน
๗. นายณัฐพงศ์	ทองเส็ง	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
๘. นางเพียรผจง	เจือจันทร์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายบดีรินทร์เดช	ปรีดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นางมณีนีล	มั่งคั่ง	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางสาวนุจรี	นุสริต	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๒. นางสาวมณัฐศิกาญจน์ หงษ์สอง		ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๓. นายเสริม	สุดใสดี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกเทศมนตรีฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-มีเรื่องโลกออนไลน์ในเพจชุมชนคนอำเภอปราสาท

โพสต์ว่าภาพแห่งปีเมื่อประชาชนทนไม่ไหวกับถนนทางเข้า บขส.

ปราสาทที่ปล่อยปะละเลยไม่สนใจปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงลงมือทำเอง

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายกเทศมนตรีฯ

รรท. ผอ. กองการประปา

นายกเทศมนตรีฯ

รรท. ผอ. กองการประปา

นายกเทศมนตรีฯ

รรท. ผอ. กองการประปา

นายกเทศมนตรีฯ

รรท. ผอ. กองการประปา

เชิญท่าน หัวหน้าส่วนทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเพจชุมชนคน  
อำเภอปราสาทนี้ด้วยนะครับ

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ติดตามงานตามนโยบายที่ผู้บริหารสั่งการและมอบนโยบาย  
ในการปฏิบัติงาน

- เริ่มต้นตั้งแต่ คุณเสริม สุดใสดี รักษาการ ผอ.กองการประปา  
เชิญครับ

-เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา ท่าน  
ปลัด และหัวหน้าส่วนการทำงานทุกท่านครับ ในส่วนของกองการ  
ประปา งานที่ลุล่วงก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

-ในส่วนสัญญาณตัวมอเตอร์กับเซ็นเซอร์ติดตั้งแล้วครับ ถ้าน้ำ  
เหลือ ๓๐ % เสียงกริ่งจะดัง ถ้าน้ำเกินเสียงกริ่งจะหยุด

ให้ติดตั้งไฟกระพริบด้วยครับ บ่อทำน้ำใส คือเวลานั้นถ้าเซ็นเซอร์  
ร้องแล้วมีไฟกระพริบด้วยมันช่วยได้ เวลานั้นหูไม่ได้ยินเห็นไฟมา  
เข้าตาก็น่ารู้ได้

ในส่วนบ่อน้ำใสเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ผู้รับเหมานำรถ  
แบคโฮเข้ามาปรับพื้นที่แต่ ก็ยังไม่เห็นผลงานอีกเลยครับ ปรับ  
พื้นที่เสร็จก็เชิญครับ รอเค้าแจ้งผลงานอีกครั้งหนึ่งครับ

ท่อลอดเชื่อมหรือยังครับ

ท่อลอดเชื่อมแล้วครับ เหลือฝั่งหนองกังแอนที่ท่อมันสั้นสุดตรง  
กลางหนองกังแอน ที่เค้าทำถนนแล้วยังไม่ได้เชื่อมไปชอย ๑๔

ครับ เราต้องดำเนินการเชื่อมเองครับก็รอเวลาหาเวลาดำเนินการ  
เชื่อมครับ เชื่อมแล้วทั้ง ๒ ที่ครับ แต่น้ำยังวนไปไม่หมดครับเพราะ  
ท่อเมนที่เข้าทำถนนอุดตันไว้ครับ

คุณเอาไปอุดตลอดท่อปั้มเซลล์เชื่อมหรือยัง มันติดขัดอะไร

เชื่อมแล้วครับ เราเดินท่อใหม่ต้องขยายท่อเมน ไปจัมกับ

ชอย ๑๔ ครับ มันถึงจะวนได้ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

โครงการบ่อน้ำใส ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่แล้วเมื่อวันที่แล้ว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วเค้าทำหนังสือมาหรือเปล่า

ปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายกเทศมนตรีค่ะ ท่านคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกท่านค่ะ ประสานไปอาทิตยที่แล้วประมาณวันที่ ๓๐-๓๑ ค่ะ เค้าบอก เค้าจะทำหนังสือมาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะ

นายกเทศมนตรีฯ

ให้คุณไปประสานเค้าว่าติดขัดเรื่องอะไรทำหนังสือชี้แจงมา ไม่อย่างนั้นเวลามีค่าปรับมันจะเป็นปัญหา

ปลัดเทศบาลฯ

ค่ะ ท่านนายกหนูจะได้สั่งการตามแนวนี้อะ ให้นโยบายของท่าน รองปลัดด้วย ท่านรองเป็นประธานกรรมการตรวจรับ

นายกเทศมนตรีฯ

กรรมการไปประชุมกันนะครั้บอย่าปล่อยผ่าน เดียวมีปัญหา ภายหลัง

รองปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายก และคณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนทุกท่าน นะครั้บ ในเรื่องของบ่อน้ำใส นะครั้บ ถ้าจะต่อสัญญาให้ทาง ผู้รับเหมา ในข้อเท็จจริงแล้ว ตามข้อกำหนดในการขายสัญญา มันไม่มีเหตุ เหตุ เช่น ผนตก ฟาร์ม ร่อง พายุเข้าอะไรพวกนี้ มันไม่เข้า นะครั้บ แต่ตอนนี้คือ เค้าไม่เข้าทำงาน โดยเหตุของเค้าเองนะครั้บ สัญญาเริ่มตั้งแต่ ๓๐ มีนาคม เค้าจะเข้าลงงานวันที่ ๑ เมษายน เราส่งมอบพื้นที่ให้เค้าเรียบร้อยถูกต้องแล้วเค้าทำหนังสือ จะเข้าแล้ว หลักประกันก็ไปตรวจสอบถูกต้องแล้ว อะไรก็เดินไปหมดแล้ว แต่เหตุที่เค้าไม่เข้าทำงาน ไม่ว่าจะทางเทศบาลหรือ คณะกรรมการก็ไม่สามารถไปบังคับให้เค้าเข้าได้ นะครั้บ แต่เค้า ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาลนะครั้บ อยู่ๆก็มาบอกว่า ฉันทันเค้าไม่ได้ด้วยเหตุที่เป็นเรื่องของผู้รับจ้างเอง เราขยายให้เค้า ไม่ได้

นายกเทศมนตรีฯ

พูดถึงให้เค้าทำหนังสือมา ยืนยันว่าเนื่องจากเค้าเข้าช้าเนื่องจาก การทดสอบ เพราะว่าการสร้างรากฐานของบ่อน้ำใส มันต้องใช้เข็ม ขนาด ๖ เมตร ๗ เมตร ๘ เมตร เพื่อไปสั่งดำเนินการหล่อ มัน เป็นเหตุให้เค้ายื่นเข้า มาแล้วคุณก็เข้าประชุมหมายความว่าเค้ารับ ไปแล้วก็จริงอยู่ แต่เหตุผลที่เค้าเข้าทำงานไม่ได้ เนื่องจากเค้าไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องใช้เข็มเท่าไร เลยไม่ได้เตรียมการไม่ได้ เอาเหตุนี้มาประชุมแล้วก็ตามมันต้องถึงสภาก็เอาเข้ามาแต่ถ้าคุณยัง ปล่อยแบบนี้ไปให้เค้าโดนปรับปัญหาตามมา ปรับวันละเท่าไร วัน ละ ประมาณหมื่น วันละหมื่นถ้า ๙๐ วัน ก็ ๙ แสน ๖๖ วัน วันละ

รรก. ผอ. กองการศึกษา

หมื่น หกแสนหก ที่นี้พอผู้รับเหมาพอเห็นตั้งแต่ต้นนี้เชิงปฏิบัติ  
ประเด็นนี้งานเราก็ไม่เสร็จเราไม่ได้ไปเร่งรัดอะไรเค้าแต่ด้วย  
เหตุผลคือเสาเข็มมันไม่สามารถรู้ได้ ต้องทดสอบก่อนเค้าอาจจะ  
ติดขัดอะไรก็ให้เค้ารายงานเข้ามา เทสมาไม่ได้อะไร เขียนเข้ามา  
เอานี้เข้ามา ผมจะเอาเข้าสภาให้ ต่อไปกองการศึกษาเชิญครับ  
-เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขา ท่าน  
ปลัด พร้อมทั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกท่านนะคะ ในส่วน  
ของกองการศึกษาเรื่องที่ยื่นขออนุญาตท่านนายกซ่อมแอร์ล้างแอร์ก็  
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคะเย็นคะ ใช้ได้ตามปกติอยู่ในขั้นตอน  
การเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรั้วรอบขอบชิดทาสี  
ตอนนี้คาดว่าจะคงชะลอการดำเนินการไปก่อนเนื่องจากว่าฝนก็ยัง  
ตกอยู่คะท่านนายก อีกเรื่องก็คือที่ท่านนายกให้ทำโครงการสนาม  
กีฬาฟุตบอลก็ได้ดำเนินการทำบันทึกถึงท่านนายกแล้ว แล้วได้ส่ง  
โครงการให้ทางกองช่างแล้วคะ

นายกเทศมนตรีฯ

เจตนารมณ์ผมต้องการให้ไปดูข้อกำหนดยังไม่ต้องทำขึ้นมาแบบ  
นี้หรอก แต่คุณทำขึ้นมามันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแยกออก เพื่อไปขอ  
อบจ.เค้าให้ส่งไปคุยแล้ว กำลังหาเงินอยู่

รรก. ผอ. กองการประปา

-ขออนุญาตกองการประปาหน่อย ผมให้คุยไปหาราคาบ่อน้ำใส  
ปลัด บ่อน้ำใสที่ให้ไปหาราคากันภายในวันจันทร์นี้ได้มาไหม  
ยังเลยครับกำลังทำหนังสือขอการประปาสวนภูมิภาคอยู่ครับ วันนี้  
จะเสนอหนังสือครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ด่วนเลย เวลาผมสั่งให้ทำอะไรเรียงลำดับความสำคัญด้วย เรื่องบ่อ  
น้ำใสผมต้องการให้ครบวงจร รายได้ของประปาเหลือเท่าไร เงินใน  
บัญชีเหลือเท่าไรเวลาเวลาเราจะทำให้ไรซื้ออะไรวางแผนให้ตีปรับ  
แผนก่อนจะซื้อนะครับ ต่อไปกองคลัง

ผอ. กองคลัง

-เรียนท่านนายก ตอนนี้เช็ครายละเอียดกำลังจะเอาเงินของกอง  
การประปาเข้ามารวมกับเทศบาล

รรก. ผอ. กองการประปา

เงินทั้ง ๒ บัญชีที่มีอยู่ ประมาณ ๑๕ ล้านบาท

นายกเทศมนตรีฯ

แข่งแข่งไว้ ๒ ปีกว่าแล้ว ทำใหม่ไม่เสร็จ

ผอ. กองคลัง

จะทำปีนี้ให้เรียบร้อยคะท่านนายก จะทำในช่วงนี้คะ ดำเนินการ  
เอาเงินเข้าเทศบาลคะ จะทำให้เสร็จคะท่านนายก

นายกเทศมนตรีฯ

เงินตัวนี้ใช้ได้ในสาธารณูปโภค ปรับเลย ปรับแผนยังไง เรา

ต้องการเอาสาธารณูปโภคให้มาก บ่อน้ำใส ทำเมืองสมาร์ท สนาม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฟุตชอลกับโดม ทำขึ้นมาเท่าไร กองการศึกษา ประมาณ ๘ ล้าน  
บ่อน้ำใสอีก ต่อไปกองสาธารณสุขเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา ท่านเลข ท่านปลัด  
ท่านรองปลัดและหัวหน้าฝ่ายทุกท่านนะคะ กองสาธารณสุข  
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการ ๗๘ % แล้วครับ คำนวณ  
จาก ๑๘๐ วัน ค่ะ

ผอ. กองช่าง

เครื่องสูบน้ำอยู่กับสำนักปลัดใช้ใหม่หลังตลาด ต่อไปกองช่าง  
-เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านหัวหน้า  
ส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ของกองช่าง  
ครับ โครงการก่อสร้างถนน สาย สร.๘ ช่วงที่ ๑ และสาย สร.๘  
ช่วงที่ ๒ ขนาดนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาจะครบ ๕ วัน วันที่ ๗  
มิถุนายนนี้ครับ แล้ว วันที่ ๙ มิถุนายน นี้จะเข้าไปพิจารณาผลได้  
ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ใช้เวลาสร้างเท่าไรถนน สร.๘ ทั้งสองจุด

ผอ. กองช่าง

๑๒๐ วันครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

ปลัดเทศบาลฯ

-ส่วนกองช่างถนนเส้นนี้ที่ปรากฏในเพจ ปลัดอยู่กับเราหรือเปล่า  
ถนนอยู่กับเราไหม ถนนเส้นนี้ของใคร  
ตั้งแต่ป้ายทางเข้าขส นะคะ เส้นนี้จน ถึงขส.เป็นพื้นที่  
ของ ขส. ค่ะ

นายกเทศมนตรีฯ

สรุปแล้วเป็นความรับผิดชอบของใคร

เลขาฯ

เป็นของเราครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ของเรา กองช่าง ผังตรงข้ามไปดำเนินการเลย ไปตรวจก่อน เสร็จ  
ผ่นหายเอาเครื่องมือแยกไปเลย กองช่างมีอยู่แล้วเอาหัวแยกไป  
แยกแล้วก็เทปูนฝั่งที่เค้าเทไว้อย่างพึ่งทำ ทำอีกฝั่งก่อน ปิดทางเส้น  
เดียว พอมันเสร็จแล้ว ๗ วันเปิดใช้แล้วมาทำฝั่งนี้ ฝั่งที่เค้าแปะไว้  
ถ้าผมแนะนำนะคุณใช้ความหนา ๒๐ วันนี้นำไปสำรวจ ถ่ายภาพ คุณ  
จะทำวันไหน ให้ผ่นหยุดก่อนก็ได้ อีก ๒-๓ ไปแยกเลย ประสานรถ  
สี่ล้อไป ต่อไปกองคลังครับ

ผอ. กองคลัง

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านเลข ท่านที่  
ปรึกษาท่านปลัด ท่านรองปลัด และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน  
ค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตลาด  
เทศบาลได้ประชุมพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการโดยท่าน

นายกเทศมนตรีได้กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าจำหน่ายสินค้าระยะ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบค่ะ

- ในสัปดาห์นี้จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างซอยตาแดง จำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท และซอยตาหิน จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท ต่อไปเชิญ ปลัดครับ

ปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านนะคะ ตามที่ท่าน ผอ.รายงานไปแล้วนะคะ รวมทั้งข้อเสนอของน้องไก่ โต้แย้ง เคื่อบอกว่าเค้าอยากจะมีส่วนร่วมกับเทศบาล สมมุติว่าถ้าเราไปจัดเข้า ขอให้เราเชิญเค้ากับคณะบริหารของเค้า อยากเข้ามาช่วยด้วย จะได้เป็นการช่วยกัน

นายกเทศมนตรีฯ

ฟังผมนะ ขึ้นตอนนั้นดี แต่ยังไม่ถึง ตอนนี่เรากรองแล้ว เดี่ยวผมจะลงอีกทีกับพวกคุณ เดี่ยวให้เข้ามาจับ จับเสร็จก็ยังไม่ประกาศ เหมือนการเลือกตั้งยังไม่รับรองคือได้ไปจริงแต่ยังไม่ประกาศ เพราะว่าได้ไปแล้วบางคน พอมาตรวจสอบแล้วไม่ใช่ เราก็จะยกเลิกนะครับ ส่วนคณะกรรมการที่จะเข้ามาพร้อมกับเราที่เรากรองรอบนี้เสร็จ เรายังไม่เอาเข้ามาช่วย มากคนมากความคิด ตอนนี่เรากำลังเคลียร์อย่างที่ว่าเข้าตรงนี้ก็ร้าย เย็นตรงนี้ก็ร้ายแล้วเราก็ปล่อยผ่าน ปล่อยผ่านเสร็จไปจับจับเสร็จแล้วมันจะมีอยู่ สองสามประเด็น ประเด็นแรกคือของที่จับได้ไม่ได้อยู่ในโซนที่เหมาะสมมันต้องเปลี่ยนโซนให้เค้าใหม่ อย่างของสดบางคนอยู่ในตลาดข้างใน เราต้องเคลียร์เค้าออกไปจัดอยู่ตรงอื่น ตั้งใจว่าของสดพวกผักต่างๆจะให้ติดกำแพงเลย เดินหน้าออกมาแล้วยาวหน่อยตามข้อเท็จจริงส่วนคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมกับเราก็นิดี แต่ให้เรากรองอีกทีหนึ่งนะครับ พอถึงเวลาตัวจริงบางคนมาจับแล้วถ่างขาไว้ อันนี้ไม่น่าได้ ถ้าไม่จริงก็ไม่ควรจะได้ คณะกรรมการจะได้เข้ามาจัด

-ส่วนเรื่องแผงการวางขาย โต๊ะใช้ไม่ได้ไม่เหมาะกับบริบทกับการค้าขาย เตรียมตัวออกแบบเลยกองช่าง ที่ขายตลาดสด ที่เป็นลือๆแบบตลาดเก่าที่มีข้างล่างเปิดปิดได้ ที่ข้างอำนาจออกแบบไว้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่บริบทของตลาดสดนะครับ ถูกไหม โต๊ะแบบนั้นจะเอาไปตั้งขายหมูได้ไหม มันต้องเป็นแท่นปูน แล้วมีอะไรปิด

เวลาเค้าเออะไรมาเก็บไว้ข้างใน แทนปูนสมมุติเป็น เบ็ด โกว เป็น  
รางน้ำไหลลงท่ออย่างเงีเดียวไปออกแบบเลยรายละเอียดแล้วก็  
ประชุมรอบนั้นน่าจะจะเป็นอาทิตย์หน้าประชุมกับเค้าอีกที ในเวลา  
เดียวกันมันจะมีแม่ค้าอยู่ ๒ กลุ่ม ผมคุยเรื่องจะสร้างถนนนี้เข้า  
บอกว่าเอาให้เสร็จเลยท่านนายก งั้นคุณก็มาเข้าซื้อเข้าระเบียบคุย  
กับเค้าเลยว่าผมไม่ได้มาหลอกนะคุณจะทำอย่างไร จะให้ดำเนินการ  
ภายใน ๖๐ วันมันทำไม่ได้ แต่ถ้าต้องการให้ถนน สร.๘ เสร็จคือ  
อีก ๑๒๐ วันต่อจากนี้ไปอีก ๖๐ วัน คุณมาเข้าซื้อได้เลย เราต้อง  
คุยชัดๆเลยเรา เอาคนไปสร้างภาพเอาคนมาเซ็นชื่อ เดียวเค้าก็  
โอเคเพราะพ่อค้าแม่ค้าเค้าต่างกันทั้งตลาดแล้ว ไปกินกาแฟมาคนที่  
ร้องเรียนมันไม่ได้มาขายด้วยจริงไหมเลขา คนที่เข้าซื้อคือ  
เนื่องจากต้องการให้ถนนเราเสร็จ อาทิตย์หน้าเราจะเข้าตลาดอีก  
แล้วที่นี้ธนาธิกเค้าบอกว่าที่ดินที่จะสร้างโรงพยาบาล เค้ายกให้  
ประมาณกี่ปีแล้ว พอทราบไหม

น่าจะประมาณปี ๖๑ น่าจะประมาณ ๒-๓ ปีค่ะ  
ถ้า ๓ ปีเค้าบอกว่าถ้าไม่ลงมือก่อสร้างอะไร เค้าจะเอาที่ดินโดยที่  
เราไม่ต้องไปขอกจากโรงพยาบาล เค้าจะเอามาให้เราเพราะว่า  
ตลาดไม่เข้าใจว่าโฉดแปลงนี้มันยาวแค่นี้เองหรือที่เป็นลาน เรา  
ขอเค้าครึ่งหนึ่งนะ เราขอถึงตรงนี้ทำหนังสือไปหน่อย ขอตรงนี้มา  
ให้ช่างไปสำรวจ อย่างอื่นมีไรอีกไหมครับ สำนักปลัดเชิญครับ  
-เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรอง  
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ ในส่วนของสำนัก  
ปลัดนะคะ การปฏิบัติงานทั่วไปก็ปฏิบัติตามปกตินะคะ เรื่อง  
ของเครื่องสูบน้ำต่อน้อยอยู่ในขั้นตอนท่านนายกจะอนุมัติในใบ  
อนุมัติสั่งซื้อส่งจ้างนะคะถ้าลงนามแล้วก็พร้อมจะส่งเครื่องได้แล้ว  
ภายในสัปดาห์นี้ค้ะ แล้วก็ในส่วนของกล้องวงจรปิดนะคะ ใน  
สัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต  
งานแล้วก็กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์กล้องนะคะ แล้วก็ห้อง  
ประชุมนี้ที่กันเงินมาของปี ๖๕ ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดร่าง  
ขอบเขตงาน ในส่วนของคะแนน ITA สำนักงาน ปปช. ได้ประกาศ  
ผลคะแนน ITA ในส่วนของการประเมิน OIT มี ๔๓ ตัวชี้วัดนะคะ  
ซึ่งทางเทศบาลตอนนี้ที่เค้าประกาศออกมาแล้วเราผ่านไป ๔๑

ปลัดเทศบาลฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

รกร. หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ตัวชีวิตเหลืออยู่ ๒ ตัวชีวิตที่เราไม่ได้คะแนน ซึ่งเค้าได้เปิดโอกาสให้เราได้อุทธรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๖๖ ไม่ต้องอุทธรณ์หรอกถ้าเราไม่ได้จริงๆ ถ้าเราได้ ๔๑ ตัวแล้วต่อไปมีไร้อีก ฟังผมนะ เรื่องกล่องคุณจะเป็นคณะกรรมการ จะตาม TOR ตามระเบียบอะไรผมฟังรายงานมา ๒ ปีมาแล้ว กล่องส่วนมากเค้าซื้อกันทั่วเลยเค้าซื้อกันได้ในจังหวัดสุรินทร์ไม่ต้องไปที่อื่นเอาให้จบ ส่วนท่านเสริมเรื่องมอเตอร์อะไรที่ผมให้คุณซื้อมาเรื่องปั๊มอะไรไม่ต้องซ่อม เรื่องซีล คุณซื้อเข้ามาเลยแล้วทำเรื่องปรับแผนไปให้มุกปรับแผนแล้วผมจะได้ประชุมปรับแผนบรรจุเข้าไป เรื่องนี้เรารอไม่ได้เพราะเราซ่อมมาเป็นเวลา ๑๐ ปีแล้ว ซ่อมแล้วเดี๋ยวก็พังๆ เข้าใจไหมครับ ซื้อเลยคุณมีเงินอยู่ตั้ง ๑๕ ล้าน ผมไม่ได้ให้คุณไปซื้อของไม่จำเป็นตัวหัวใจทั้งนั้นเลยที่คุณซื้ออย่างเช่นปั๊มหอยโข่งแบบนี้เปลี่ยนซีลแล้วก็น้ำหยุดอยู่นั้นแหละ ถูกไหมครับ คุณคุยคนละเรื่องเลยว่ารับงานจากผมไป ๑ รับงานจากนายก ไปหาราคาบ่อน้ำใส่ไปทำหนังสือขึ้นมาจะได้สอบถามกับกองการประปาสั่งเจ้าหน้าที่คุณ สรุปเสร็จยัง ส่วนเรื่องครุภัณฑ์คุณก็เดินจดเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่มีคุณก็เปิดดู ถ้าคุณไม่มีในแผนเชิญสำนักปลัดลงไปให้เค้าช่วยหน่อยปรับให้หน่อย แล้วก็เอามาให้นายกจะได้ปรับประชุมคณะกรรมการแผนแล้วก็ปรับแผนจะได้ซื้อมาถูกต้อง นี่ฝนมาแล้วเรื่องเครื่องเหลืองเหมือนกันเข้าใจไหม นูจรี พายุเข้าอีกแล้ว อีกอย่างกองช่าง ตอนนี้สำรวจอะไรให้มัน ๑๐๐% หน่อยนะครับอย่างทำแบบในอดีต ไม่ว่าจะสำรวจอะไรก็ขาด หาย เกิน อยู่ประจำเวลาคุณมอบงานลูกน้องคุณ ผมต้องการจะสำรวจโดม ที่ลานตลาดคลุมลานตลาด ทำมาคำนวณขึ้นมาหน่อยผมจะสร้างโดม จะสร้างโดมอีกอันหนึ่งคลุมหลังคาใช้เหล็กแบบมาตรฐานหน่อย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ


นายกเทศมนตรีฯ

- มีท่านใดมีอะไรเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ครับ ถ้าไม่ ขอบคุณทุกท่านครับ ปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.



  
ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวนุจรี นุสริต)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.

  
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายณัฐพงศ์ ทองเส้ง)  
รองปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

